

THÔNG BÁO BẦU CỬ

GỬI CÁC CỬ TRI HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ QUAN NƯỚC THÀNH PHỐ CLEAR LAKE, VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁC CÓ QUAN TÂM:

Theo đây, chúng tôi xin thông báo một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng Năm, 2022, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối tại các địa điểm ghi trong Tài Liệu Kèm Theo B, để bỏ phiếu cho kế hoạch đề nghị sau đây:

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A

BAN GIÁM ĐỐC CƠ QUAN QUẢN LÝ NƯỚC THÀNH PHỐ CLEAR LAKE CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA CƠ QUAN NÓI TRÊN THEO MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ VỚI TỔNG SỐ TIỀN TỐI ĐA LÀ \$138,098,728, ĐÁO HẠN ĐỊNH KỶ HOẶC THEO NHIỀU KỶ, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC NÓI TRÊN, TRONG (CÁC) THỜI HẠN KHÔNG QUÁ SỐ NĂM TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP KỂ TỪ (CÁC) NGÀY PHÁT HÀNH CỦA TRÁI PHIẾU, THEO BẤT KỶ (CÁC) MỨC LÃI SUẤT NÀO, VÀ BÁN CÁC TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN VỚI BẤT KỶ (CÁC) MỨC GIÁ NÀO, VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ MỨC LÃI SUẤT THUẬN ÁP DỤNG, THEO NHƯ ĐỊNH NGHĨA CỦA CHƯƠNG 1204, BỘ LUẬT CHÍNH QUYỀN TEXAS, BẢN TU CHÍNH, CHO BẤT KỶ ĐỢT HOẶC CÁC KỶ PHÁT HÀNH NÀO CỦA TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TỐI ĐA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP, CÓ HIỆU LỰC VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH MỖI ĐỢT HOẶC CÁC KỶ TRÁI PHIẾU, HOÀN TOÀN TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC CƠ QUAN NÓI TRÊN, CHO (CÁC) MỤC ĐÍCH SỬA CHỮA, TU BỒ, VÀ THỰC HIỆN CÁC CẢI TIẾN HẠ TẦNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG DẪN THỦY HIỆN TẠI, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VỆ SINH VÀ CỐNG RÃNH VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA VÀ XÂY CÁC CƠ SỞ CHỨA NƯỚC VÀ CỐNG RÃNH THOÁT NƯỚC/THOÁT NƯỚC MƯA ĐỂ PHỤC VỤ KHU ĐẤT NẪM TRONG CƠ QUAN, VÀ MUA HOẶC MUA LẠI BẤT KỶ VÀ TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN, QUYỀN HỢP ĐỒNG, QUYỀN SỬ DỤNG VÀ QUYỀN LỢI TRONG BẤT ĐỘNG SẢN CẦN THIẾT, THÍCH HỢP, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬA CHỮA, TU BỒ, VÀ THỰC HIỆN CÁC CẢI TIẾN HẠ TẦNG CHO HỆ THỐNG DẪN THỦY HIỆN TẠI, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VỆ SINH VÀ CỐNG RÃNH VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA VÀ XÂY CÁC CƠ SỞ CHỨA NƯỚC VÀ CỐNG RÃNH THOÁT NƯỚC/THOÁT NƯỚC MƯA ĐỂ PHỤC VỤ KHU ĐẤT NẪM TRONG CƠ QUAN, NHƯNG KHÔNG BAO GỒM CÁC CƠ SỞ CỦA NHÀ THẦU CHO CƠ QUAN THUÊ THEO CÁC HỢP ĐỒNG THUÊ MUA HIỆN TẠI, TẤT CẢ NHƯ ĐƯỢC TRÌNH BÀY ĐẦY ĐỦ HƠN TRONG BẢO CÁO CỦA KỸ SƯ ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN PHÊ CHUẨN VÀO NGÀY 2 THÁNG HAI, 2022, VÀ NGOÀI RA CÒN ĐỂ CHI TRẢ TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ THEO BẤT KỶ CÁCH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH ĐÓ VÀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ, VÀ CẤP VỐN CỦA CƠ QUAN THEO LUẬT HIỆN HÀNH CÓ THỂ ĐƯỢC TRẢ HỢP THỨC BẰNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC BÁN CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ KHÔNG? VÀ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI SUẤT CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ BẰNG CÁCH ÁP DỤNG VÀ THU MỘT KHOẢN THUẾ THỎA ĐÁNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN CHỊU THUẾ TRONG PHẠM VI CỦA CƠ QUAN NÓI TRÊN, TẤT CẢ THEO CHO PHÉP CỦA HIỆN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP CỦA TIỂU BANG TEXAS, CỤ THỂ BAO GỒM (NHƯNG HOÀN TOÀN KHÔNG GIỚI HẠN Ở) CHƯƠNG 49 VÀ 51 CỦA BỘ LUẬT THỦY CỤC TEXAS, TRONG PHẠM VI THÍCH HỢP, CÙNG VỚI TẤT CẢ CÁC PHẦN TU CHÍNH VÀ BỔ SUNG CỦA BỘ LUẬT ĐÓ; NẾU ĐƯỢC CHO PHÉP PHÁT HÀNH, CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH NGOÀI CÁC TRÁI PHIẾU CÒN LẠI ĐÃ ĐƯỢC PHÉP NHƯNG CHƯA PHÁT HÀNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ CHUẨN CHIẾU THEO CUỘC BẦU CỬ DIỄN RA VÀO NGÀY 8 THÁNG MƯỜI MỘT, 2016 VÀ CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ ĐƯỢC HỢP THỨC HÓA VÀ TÁI PHÊ CHUẨN CHO PHÉP PHÁT HÀNH HAY KHÔNG?

ỨNG CỬ VIÊN KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ TRANH CỬ ĐƯỢC TUYÊN BỐ TRÚNG CỬ

W. Thomas Morrow
Anthea Guest

Chiếu theo Mục 1251.052 (b) của Bộ luật Chính Quyền Texas, bản tu chính, Hội đồng đã soạn một tài liệu thông tin hướng dẫn cử tri ("VID") cho kế hoạch đề nghị trên. Một bản sao của VID đó được gửi kèm theo Thông Báo này dưới tên Tài Liệu Kèm Theo C. Dữ liệu cung cấp trong VID là dựa trên một số giả định, và có các mức ước tính dựa trên các giả định đó. Nếu thực tế không như các giả định, dữ liệu đó có thể khác nhiều so với các mức ước tính cung cấp trong VID. Dữ liệu đó và các mức ước tính liên quan trong tài liệu này sẽ không được coi là nằm trong kế hoạch đề nghị phát hành trái phiếu sẽ đệ trình cho các cử tri, hoặc giao kèo với các cử tri đó, và sẽ không được coi là giới hạn thẩm quyền của Cơ Quan trong việc đánh thuế và thu một khoản thuế đủ để trả tiền gốc và lãi của các trái phiếu mà không giới hạn ở mức thuế hoặc số tiền, chiếu theo các điều luật thông thường và Hiến Pháp Tiểu Bang Texas.

Cuộc bầu cử được tổ chức chiếu theo lệnh được Ban Giám Đốc Cơ Quan thông qua vào ngày 2 tháng Hai, 2022, một bản sao của lệnh này hiện có tại văn phòng Cơ Quan ở 1980 Post Oak Boulevard, Suite 1380, Houston, Texas. Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris sẽ bổ nhiệm trưởng ban điều hành và các thư ký. Ủy ban phụ trách bỏ phiếu sớm sẽ do Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris bổ nhiệm.

Thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm sẽ là Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris, và các địa điểm tiến hành thủ tục bỏ phiếu sớm được ghi trong Tài Liệu Kèm Theo "B" kèm theo đây. Địa chỉ của thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm, cũng là nơi thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm có thể tiếp nhận đơn xin lá phiếu bầu qua thư là:

- (a) qua thư thường:
Isabel Longoria
Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris
Attn: Elections Division
P.O. Box 1148
Houston, Texas 77251-1148
- (b) qua hãng đưa thư thông dụng hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng:
Isabel Longoria
Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris
1001 Preston, 4th Floor
Houston, Texas 77002

Đơn xin lá phiếu bầu bằng thư có thể gửi qua cho thư ký phụ trách thủ tục bỏ phiếu sớm qua email hoặc fax. Số fax của thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm, cũng là nơi thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm có thể tiếp nhận đơn xin lá phiếu bầu qua thư là (713) 755-4983 hoặc (713) 437-8683. Để có hiệu lực, đơn xin bỏ phiếu bằng thư từ được nộp lên bằng cách FAX hoặc EMAIL cũng phải được gửi qua đường bưu điện và được thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm nhận không muộn hơn ngày làm việc thứ tư sau khi nhận được fax hoặc email.

Một lá phiếu bầu qua thư đã hoàn thành phải được gửi lại cho Văn phòng Quản trị viên Bầu cử Quận Harris trong Phong bì Chính thức của Cơ Quan Bưu Chính cung cấp. Thư có thể được gửi trả lại theo bất kỳ cách nào sau đây:

1. Thư dân cư thông thường qua thông qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ:

- a. Lá phiếu của quý vị phải nhận được trễ nhất là 5 giờ chiều ngày làm việc sau Ngày Bầu Cử nếu bao thư của hãng đưa thư được đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối tại địa điểm bầu cử vào Ngày Bầu Cử.
2. Đích thân đến nộp lại tại Tòa nhà Hành chính Hạt Harris (1001 Preston, Houston, Texas 77002) vào Ngày Bầu cử chỉ từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối:
 - a. Phải xuất trình một loại giấy tờ căn cước có hình chấp nhận được.
 - b. Nếu cử tri này không có và không thể có được một loại giấy tờ tùy thân có hình hợp lệ vì lý do chính đáng, cử tri có thể xuất trình nhân dạng Danh sách B và điền vào Xác Nhận Không Thể Có Được Giấy Tờ Vì Lý Do Chính Đáng(RID);
 - c. Chỉ cử tri mới có thể đích thân chuyển lá phiếu của họ;
3. Hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng, chẳng hạn như chuyển phát nhanh cá nhân, FedEx hoặc UPS, hoặc dịch vụ thư tín theo hợp đồng khác:
 - a. Lá phiếu phải được nhận trễ nhất là 7 giờ tối Ngày Bầu Cử;Lá phiếu của quý vị phải nhận được trễ nhất là 5 giờ chiều ngày giao thư đầu tiên sau Ngày Bầu Cử nếu bao thư của hãng đưa thư được đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối trong Ngày Bầu Cử.

Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra hàng ngày bắt đầu từ thứ Hai, ngày 25 tháng Tư, 2022 đến hết thứ Ba, ngày 3 tháng Năm, 2022, trừ các ngày là ngày lễ hợp pháp của Tiểu Bang. Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra vào các ngày giờ và địa điểm ghi trong Tài Liệu Kèm Theo A.

Có dịch vụ thông dịch bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Hoa, vui lòng liên lạc với Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris.

Cơ Quan đã bổ nhiệm Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Harris làm đại diện của Cơ Quan phụ trách các vấn đề bầu cử theo quy định của các Mục 31.122 và 31.123 của Bộ Luật Bầu Cử Texas. Đại diện sẽ lưu giữ hồ sơ bầu cử của Cơ Quan theo đúng qui định của Bộ Luật Bầu Cử Texas.

THEO LỆNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
CƠ QUAN QUẢN LÝ NƯỚC THÀNH PHỐ CLEAR LAKE

THÔNG TIN DÀNH CHO CỬ TRI
CƠ QUAN QUẢN LÝ NƯỚC THÀNH PHỐ CLEAR LAKE

Cơ Quan Quản Lý Nước Thành Phố Clear Lake ("Cơ Quan") sẽ tổ chức một cuộc bầu cử trái phiếu vào thứ Bảy, ngày 7 tháng Năm, 2022, để bỏ phiếu cho kế hoạch đề nghị sau đây:

Nội Dung Ghi Trên Lá Phiếu

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ \$138,098,728 VÀ ĐÁNH THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN Ở MỨC THỎA ĐÁNG ĐỂ CHI TRẢ VỐN GỐC VÀ TIỀN LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ (HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC VỆ SINH, CÔNG RÀNH VÀ THOÁT NƯỚC MƯA)

Các Số Tiền Cần Để Trả Nợ Ước Tính đối với Các Trái Phiếu Được Trả Bằng Thuế Giá Trị Bất Động Sản

Các Trái Phiếu Được Đề Xuất sẽ được phép Phát Hành

Số Tiền Gốc của Các Trái Phiếu Được Đề Xuất sẽ được phép Phát Hành:	\$138,098,728
(+) Lãi Suất Ước Tính cho các Trái Phiếu được đề xuất sẽ được Phép phát hành (@ 3.50% ¹):	<u>\$70,300,112</u>
(=) Tổng Số Tiền Gốc và Lãi Ước Tính ¹ :	<u>\$208,398,840</u>

Các Trái Phiếu Còn Nợ tính đến ngày 2 tháng Hai, 2022

Số Tiền Gốc của Các Trái Phiếu Còn Nợ:	\$107,150,000
(+) Lãi suất trên Các Trái Phiếu Còn Nợ ² :	<u>\$29,252,218</u>
(=) Tổng Số Tiền Gốc và Lãi ² :	<u>\$136,402,218</u>

Mức Tăng Thuế Hàng Năm Tối Đa Ước Tính

Mức Tăng Thuế Hàng Năm Tối Đa Ước Tính đối với Căn Nhà Nơi Chủ Sở Hữu Cư Ngụ có giá trị \$100,000: \$ 0

Tóm Tắt về Các Giả Thiết Chính

Mức tăng thuế hàng năm tối đa ước tính ghi trên đối với Các Trái Phiếu Được Đề Xuất là dựa trên các giả thiết trình bày trong mục này về mức tăng dự tính của giá trị được định giá của Cơ Quan, lịch trả góp cho các trái phiếu còn nợ và Các Trái Phiếu Được Đề Xuất của Cơ quan, mức thu thuế của Cơ Quan, không có thay đổi gì về các thành phần khác trong thuế suất của Cơ Quan (nếu có), và các trường hợp miễn trừ mà Cơ Quan hiện đang cho hưởng (nếu có). Nếu thực tế diễn ra không đúng như các giả thiết nói trên, thì mức tăng thuế hàng năm tối đa thực tế sẽ được áp dụng đối với một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ trong Cơ Quan

¹Giả thiết mức lãi suất 3.50% đối với Các Trái Phiếu Được Đề Xuất và phát hành theo lịch trả góp trên Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Mặt đính kèm. Lãi suất ước tính và lịch trả góp căn cứ vào các giả định và dự báo hiện tại có liên quan đến lãi suất, tình hình xây dựng bất động sản, giá trị định thuế và tỷ lệ thu thuế. Nếu thực tế không như các giả định, mức lãi suất thực tế đối với các trái phiếu có thể khác nhiều so với mức lãi suất ước tính ghi trong tài liệu này. Các mức lãi suất ước tính trong tài liệu này sẽ không được coi là nằm trong kế hoạch đề nghị phát hành trái phiếu sẽ đệ trình cho các cử tri, hoặc giao kèo với các cử tri đó, và sẽ không được coi là giới hạn thẩm quyền của Cơ Quan trong việc đánh thuế và thu một khoản thuế đủ để trả tiền gốc và lãi của các trái phiếu mà không giới hạn ở mức thuế hoặc số tiền, chiếu theo các điều luật thông thường và Hiến Pháp Tiểu Bang Texas.

²Giả thiết số tiền gốc và lãi đối với Các Trái Phiếu Còn Nợ được trả theo lịch đáo hạn quy định trong Xác Nhận Chính Thức cho mỗi đợt Trái Phiếu Còn Nợ, và các trái phiếu đó không được hoàn trả, vô hiệu, hoặc được yêu cầu trả hết trước thời điểm đáo hạn theo lịch của các trái phiếu đó.

có giá trị được định giá là \$100,000 để hoàn trả các trái phiếu có thể khác nhiều so với mức tăng thuế hàng năm tối đa ước tính ghi trong tài liệu này. Mức tăng tối đa hàng năm ước tính trong tài liệu này sẽ không được coi là nằm trong kế hoạch đề nghị phát hành trái phiếu sẽ đệ trình cho các cử tri, hoặc giao kèo với các cử tri đó, và sẽ không được coi là giới hạn thẩm quyền của Cơ Quan trong việc đánh thuế và thu một khoản thuế đủ để trả tiền gốc và lãi của các trái phiếu mà không giới hạn ở mức thuế hoặc số tiền, chiếu theo các điều luật thông thường và Hiến Pháp Tiểu Bang Texas.

Các Thay Đổi về Giá Trị Được Định Giá Trong Tương Lai:

<u>Năm Thuế</u>	<u>Mức Tăng Hàng Năm</u>	<u>Giá Trị Được Định Giá</u>
Xem Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Mặt	Xem Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Mặt	Xem Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Mặt

Trả Góp Nợ:

<u>Năm Tài Khóa</u>	<u>Số Dư</u>	<u>Được đề xuất</u>	<u>Kết Hợp</u>
Xem Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Mặt	Xem Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Mặt	Xem Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Mặt	Xem Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Mặt

Mức Lãi Suất đối với Khoản Nợ Được Đề Xuất: 3.5%

Tỷ Lệ Thu Thuế Hàng Năm: 98.00%

Các giả thiết khác:

5.0% Tăng Trưởng Hàng Năm Về Giá Trị Tính Thuế Cho Các Năm Thuế 2022 đến 2025 và

3.00% Tăng Trưởng Hàng Năm Về Giá Trị Tính Thuế Cho Các Năm Thuế 2026 đến 2028

0.50% thu nhập từ tiền lãi

Poll Code	2022 Precinct	EV Poll Code	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
11037	0327	SRD139A	EV	D	Acres Homes Multi Service Center	6719 West Montgomery Road	Houston	77091	251	1	0989
91101	0235	SRD147Y	EV	D	Alice McKean Library	5107 Griggs Road	Houston	77021		1	
41018	0081	SRD143A	EV	D	Alvin D Baggett Community Center	1302 Keene Street	Galena Park	77547	901	2	0208
21074	0411	SRD140B	EV	D	BakerRipley East Aldine Campus	3000 Aldine Mail Route Road	Houston	77039	1177	2	0241
71060	0256	SRD137B	EV	D	Bayland Park Community Center	6400 Bissonnet Street	Houston	77074	273	4	0008
21119	0897	SRD150B	EV	D	Big Stone Lodge	709 Riley Fuzzel Road	Spring	77373	219	3	0753
11072	0074	SRD138C	EV	R	City Jersey Village Municipal Government Center	16327 Lakeview Drive	Houston		789	3	0074
61033	0029	SRD145H	EV	D	City of South Houston Municipal Court	1019 Dallas Street	South Houston	77587	1171	2	0308
51028	0748	SRD129I	EV	D	Clear Lake Islamic Center	17511 El Camino Real	Houston	77058	1352	2	0746
51013	0793	SRD144R	EV	R	Cleveland Ripley Neighborhood Center	720 Fairmont Parkway	Pasadena	77504	209	2	0793
51017	0352	SRD128P	EV	R	East Harris County Activity Center	7340 Spencer Highway	Pasadena	77505	199	2	0950
61012	0774	SRD129E	EV	D	El Franco Lee Community Center	9500 Hall Road	Houston	77089	51	1	0654
51060	0561	SRD128F	EV	R	Evelyn Kennedy Civic Center	618 San Jacinto Street	La Porte	77571	384765	2	
61001	0378	SRD129X	EV	R	Forest Bend Civic Building	4300 Laura Leigh Dr	Friendswood	77546		2	
31007	0658	SRD127D	EV	R	Hampton Inn & Suites Houston/Atascocita	19108 Moon Trail Drive	Humble	77346	1447	3	0659
91001	0890	SRD001C	EV	D	Harris County Administration Building	1001 Preston Street	Houston	77002	1050	1	0890
31024	0454	SRD139H	EV	D	HCC North Forest Campus	6010 Little York Road	Houston	77016	301	1	0937
91043	0154	SRD145C	EV	D	HCC Southeast College Building D	6815 Rustic Street	Houston	77087	244	2	0154
71066	0570	SRD134W	EV	D	HCC West Loop South	5601 West Loop South	Houston	77081	384757	1	0178
21038	0631	SRD126C	EV	R	HCPL Barbara Bush Branch	6817 Cypresswood Drive	Spring		243	3	0631
61050	0319	SRD131	EV	D	Hiram Clarke Multi Service Center	3810 West Fuqua Street	Houston		489	1	0319
11137	0121	SRD132C	EV	R	Hockley Community Center	28515 Old Washington Road	Hockley	77447	574	4	0049
91125	0223	SRD146Z	EV	D	Holiday Inn Houston NRG/Med Center	8111 Kirby Drive	Houston		134	1	0223
31001	0911	SRD127Z	EV	R	Humble City Hall	114 West Higgins Street	Humble	77338	1447	3	0108
41030	0250	SRD128D	EV	D	J D Walker Community Center	7613 Wade Road	Baytown		177	2	0250
41001	0527	SRD144J	EV	D	John Phelps Courthouse	101 South Richey Street	Pasadena	77506	1057	2	0527
11122	0734	SRD130C	EV	R	Juergens Hall Community Center	26026 Hempstead Highway	Cypress		289002	3	0734
91032	0042	SRD142K	EV	D	Kashmere MultiService Center	4802 Lockwood Drive	Houston		403	1	0042
11107	1086	SRD132K	EV	R	Katy Branch Harris County Public Library	5414 Franz Road	Katy		341	4	0119
31059	0459	SRD127Y	EV	R	Kingwood Community Center	4102 Rustic Woods Drive	Kingwood		461	3	0459
21140	0113	SRD139K	EV	R	Klein Forest High School	11400 Misty Valley	Houston	77066	New	1	
21030	0575	SRD150K	EV	R	Klein Multipurpose Center	7500 FM 2920	Spring		184	3	0575
21010	1145	SRD150L	EV	R	Lone Star College Creekside	8747 West New Harmony Trail	Tomball	77375	97	3	0915
11145	0848	SRD139V	EV	D	Lone Star College Victory Center	4141 Victory Drive	Houston	77088	454	1	0848
41033	0141	SRD142Z	EV	R	Martin Flukinger Community Center	16003 Lorenzo Street	Channelview	77530	800	2	0141
91065	0200	SRD134M	EV	D	Metropolitan MultiService Center	1475 West Gray Street	Houston		844	1	0200
91052	0206	SRD145M	EV	D	Moody Park Community Center	3725 Fulton Street	Houston	77009	494	2	0993
91021	0010	SRD143R	EV	D	MultiCultural Center	951 Tristar Drive	Webster	77598	1366	2	0972
31022	0611	SRD141C	EV	D	Neighborhood Centers Inc Ripley House Campus	4410 Navigation Boulevard	Houston		1315	1	0010
11061	1097	SRD126P	EV	D	Northeast Multi Service Center	9720 Spaulding Street	Houston	77016	1447	3	
71022	0462	SRD131R	EV	D	Nottingham Park Building	926 Country Place Drive	Houston	77079	61	4	0483
71022	0462	SRD131R	EV	D	Raindrop Turkish House	9301 West Bellfort Boulevard	Houston	77031	384755	4	0425
11134	0790	SRD135W	EV	D	Richard and Meg Weekley Community Center	8440 Greenhouse Road	Cypress		111	4	0790
31030	0528	SRD142C	EV	D	Sheldon Education and Community Center	8530 C E King Parkway	Houston	77044	106	1	0045
91109	0054	SRD145J	EV	D	SPJST Lodge Num 88	1435 Beall Street	Houston		858	1	0054
61059	0158	SRD146S	EV	D	Sunnyside Multi Service Center	9314 Cullen Boulevard	Houston	77051	60	1	0863
31078	0700	SRD128	EV	R	To Be Determined - Huffman		Huffman	77336	New	3	
61055	0630	SRD131T	EV	D	Tom Bass Park Community Center Section Three	15108 Cullen Boulevard	Houston		829	1	0630
21009	0127	SRD130T	EV	R	Tomball Public Works Building	501B James Street	Tomball	77375	384	3	0137
81008	0566	SRD137T	EV	D	Tracy Gee Community Center	3599 Westcenter Drive	Houston	77042	508	4	0686
11158	0707	SRD138S	EV	R	Trini Mendenhall Community Center	1414 Wirt Road	Houston		871	3	0707
91011	0390	SRD147S	EV	D	Wheeler Avenue Baptist Church	3810 Ruth Street	Houston		384773	1	0390

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
11037	0327	SRD139A	EV	D	Acres Homes Multi Service Center	6719 West Montgomery Road	Houston	77091	251	1	0989
91101	0235	SRD147Y	EV	D	Alice McKean Library	5107 Griggs Road	Houston	77021		1	
41018	0081	SRD143A	EV	D	Alvin D Baggett Community Center	1302 Keene Street	Galena Park	77547	901	2	0208
21074	0411	SRD140B	EV	D	BakerRipley East Aldine Campus	3000 Aldine Mail Route Road	Houston	77039	1177	2	0241
71060	0256	SRD137B	EV	D	Bayland Park Community Center	6400 Bissonnet Street	Houston	77074	273	4	0008
21119	0897	SRD150B	EV	D	Big Stone Lodge	709 Riley Fuzzel Road	Spring	77373	219	3	0753
11072	0074	SRD138C	EV	R	City Jersey Village Municipal Government Center	16327 Lakeview Drive	Houston		789	3	0074
61033	0029	SRD145H	EV	D	City of South Houston Municipal Court	1019 Dallas Street	South Houston	77587	1171	2	0308
51028	0748	SRD129I	EV	D	Clear Lake Islamic Center	17511 El Camino Real	Houston	77058	1352	2	0746
51013	0793	SRD144R	EV	R	Cleveland Ripley Neighborhood Center	720 Fairmont Parkway	Pasadena	77504	209	2	0793
51017	0352	SRD128P	EV	R	East Harris County Activity Center	7340 Spencer Highway	Pasadena	77505	199	2	0950
61012	0774	SRD129E	EV	D	El Franco Lee Community Center	9500 Hall Road	Houston	77089	51	1	0654
51060	0561	SRD128F	EV	R	Evelyn Kennedy Civic Center	618 San Jacinto Street	La Porte	77571	384765	2	
61001	0378	SRD129X	EV	R	Forest Bend Civic Building	4300 Laura Leigh Dr	Friendswood	77546		2	
31007	0658	SRD127D	EV	R	Hampton Inn & Suites Houston/Atascocita	19108 Moon Trail Drive	Humble	77346	1447	3	0659
91001	0890	SRD001C	EV	D	Harris County Administration Building	1001 Preston Street	Houston	77002	1050	1	0890
31024	0454	SRD139H	EV	D	HCC North Forest Campus	6010 Little York Road	Houston	77016	301	1	0937
91043	0154	SRD145C	EV	D	HCC Southeast College Building D	6815 Rustic Street	Houston	77087	244	2	0154
71066	0570	SRD134W	EV	D	HCC West Loop South	5601 West Loop South	Houston	77081	384757	1	0178
21038	0631	SRD126C	EV	R	HCPL Barbara Bush Branch	6817 Cypresswood Drive	Spring		243	3	0631
61050	0319	SRD131	EV	D	Hiram Clarke Multi Service Center	3810 West Fuqua Street	Houston		489	1	0319
11137	0121	SRD132C	EV	R	Hockley Community Center	28515 Old Washington Road	Hockley	77447	574	4	0049
91125	0223	SRD146Z	EV	D	Holiday Inn Houston NRG/Med Center	8111 Kirby Drive	Houston		134	1	0223
31001	0911	SRD127Z	EV	R	Humble City Hall	114 West Higgins Street	Humble	77338	1447	3	0108
41030	0250	SRD128D	EV	D	J D Walker Community Center	7613 Wade Road	Baytown		177	2	0250
41001	0527	SRD144J	EV	D	John Phelps Courthouse	101 South Richey Street	Pasadena	77506	1057	2	0527
11122	0734	SRD130C	EV	R	Juergens Hall Community Center	26026 Hempstead Highway	Cypress		289002	3	0734
91032	0042	SRD142K	EV	D	Kashmere MultiService Center	4802 Lockwood Drive	Houston		403	1	0042
11107	1086	SRD132K	EV	R	Katy Branch Harris County Public Library	5414 Franz Road	Katy		341	4	0119
31059	0459	SRD127Y	EV	R	Kingwood Community Center	4102 Rustic Woods Drive	Kingwood		461	3	0459
21140	0113	SRD139K	EV	R	Klein Forest High School	11400 Misty Valley	Houston	77066	New	1	
21030	0575	SRD150K	EV	R	Klein Multipurpose Center	7500 FM 2920	Spring		184	3	0575
21010	1145	SRD150L	EV	R	Lone Star College Creekside	8747 West New Harmony Trail	Tomball	77375	97	3	0915
11145	0848	SRD139V	EV	D	Lone Star College Victory Center	4141 Victory Drive	Houston	77088	454	1	0848
41033	0141	SRD142Z	EV	R	Martin Flukinger Community Center	16003 Lorenzo Street	Channelview	77530	800	2	0141
91065	0200	SRD134M	EV	D	Metropolitan MultiService Center	1475 West Gray Street	Houston		844	1	0200
91052	0206	SRD145M	EV	D	Moody Park Community Center	3725 Fulton Street	Houston	77009	494	2	0993
91021	0010	SRD143R	EV	D	MultiCultural Center	951 Tristar Drive	Webster	77598	1366	2	0972
31022	0611	SRD141C	EV	D	Neighborhood Centers Inc Ripley House Campus	4410 Navigation Boulevard	Houston		1315	1	0010
11061	1097	SRD126P	EV	D	Northeast Multi Service Center	9720 Spaulding Street	Houston	77016	1447	3	
71022	0462	SRD131R	EV	D	Nottingham Park Building	926 Country Place Drive	Houston	77079	61	4	0483
71022	0462	SRD131R	EV	D	Raindrop Turkish House	9301 West Bellfort Boulevard	Houston	77031	384755	4	0425
11134	0790	SRD135W	EV	D	Richard and Meg Weekley Community Center	8440 Greenhouse Road	Cypress		111	4	0790
31030	0528	SRD142C	EV	D	Sheldon Education and Community Center	8530 C E King Parkway	Houston	77044	106	1	0045
91109	0054	SRD145J	EV	D	SPJST Lodge Num 88	1435 Beall Street	Houston		858	1	0054
61059	0158	SRD146S	EV	D	Sunnyside Multi Service Center	9314 Cullen Boulevard	Houston	77051	60	1	0863

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
31078	0700	SRD128	EV	R	To Be Determined - Huffman		Huffman	77336	New	3	
61055	0630	SRD131T	EV	D	Tom Bass Park Community Center Section Three	15108 Cullen Boulevard	Houston		829	1	0630
21009	0127	SRD130T	EV	R	Tomball Public Works Building	501B James Street	Tomball	77375	384	3	0137
81008	0566	SRD137T	EV	D	Tracy Gee Community Center	3599 Westcenter Drive	Houston	77042	508	4	0686
11158	0707	SRD138S	EV	R	Trini Mendenhall Community Center	1414 Wirt Road	Houston		871	3	0707
91011	0390	SRD147S	EV	D	Wheeler Avenue Baptist Church	3810 Ruth Street	Houston		384773	1	0390
22075	0792			D	1st Baptist Church North Houston	4422 Lauder Road	Houston		425	2	0792
62056	0867			D	Abiding Faith United Methodist Church	14300 Almeda School Road	Houston		0	1	0131
22066	0936			D	Aldine Middle School	14908 Aldine Westfield Road	Houston		841	2	0936
72008	0338			D	Alexander Elementary School	8500 Brookwulf Drive	Houston		110	4	0338
72002	0781			D	Alief Regional Library	7979 S Kirkwood Road	Houston	77072	156	4	0649
52033	0092			R	Armand Bayou Elementary School	16000 Hickory Knoll Drive	Houston		804	2	0092
22004	0756			R	Arnold Middle School	11111 Telge Road	Cypress	77429	0	3	0481
82002	0558			D	Arya Samaj Greater Houston	14375 Schiller Road	Houston	77082	1371	4	1001
42026	0100			D	Ashbel Smith Elementary School	403 East James Street	Baytown		468	2	0100
32012	0885			R	Atascocita Middle School	18810 West Lake Houston Parkway	Humble		725	3	0885
12005	0898			D	Autumn Creek Baptist Church	6735 Barker Cypress Road	Houston		248	4	0898
72051	0128			D	AW Jones EC/PK/K School	8003 Forest Point Drive	Humble		149	1	0756
42035	1079			D	B H Hamblen Elementary School	1019 Dell Dale Street	Channelview		1049	2	0605
52005	0242			D	Bailey Elementary School	2707 Lafferty Road	Pasadena		584	2	0242
12056	0480			R	Barwood Home Owners Clubhouse	13003 Aste Lane	Houston		903	3	0480
52043	0415			R	Bay Area Community Center	5002 E NASA Parkway	Seabrook	77586	1318	2	0415
52065	0682			R	Bayshore Baptist Church	11315 Spencer Highway	LaPorte		981	2	0290
52067	0088			R	Bayshore Elementary School	800 McCabe Road	La Porte		152	2	0377
42019	0013			R	Baytown Junior High	7707 Bayway Drive	Baytown	77520	0	2	0013
12001	0523			D	Bear Creek United Methodist Church	16000 Rippling Water Drive	Houston	77084	803	4	0398
72050	0128			R	Bellaire Civic Center	7008 South Rice Avenue	Bellaire	77401	229	1	0128
62039	0379			D	Bellfort Church of Christ	6606 Bellfort Street	Houston		259	2	0379
22134	0514			R	Benefer Elementary School	18027-B Kuykendahl Road	Klein	77379	New	3	
22092	0614			D	Beneke Elementary School	3840 Briarchase Drive	Houston		483	1	0614
22037	1134			R	Benignus Elementary School	7225 Alvin A Klein Drive	Spring		0	3	0263
22014	0916			R	Bernshausen Elementary School	11116 Mahaffey Road	Tomball		994	3	0916
12128	0875			R	Berry Center of Northwest Houston	8877 Barker Cypress Road	Houston	77433	91	4	0803
22059	0107			D	Berry Elementary School	2310 Berry Road	Houston		630	2	0107
72032	0754			D	Bethels Place Community Empowerment Center	12660 Sandpiper Drive	Houston		914	1	0754
72059	0359			D	Betty Roberts Best Elementary School	10000 Centre Parkway	Houston		0	4	0359
62006	0418			D	Beverly Hills Community Center	10201 Kingspoint Road	Houston	77075	1048	2	0418
62015	0076			R	Beverly Hills Intermediate School	11111 Beamer Road	Houston		0	2	0076
22135	0684				Blackshear Elementary School	11211 Lacey Road	Tomball	77375	New	3	
22070	0595			D	Blanson CTE High School	311 West Road	Houston	77038	0	2	0864
52001	0277			D	Bobby Shaw Middle School	1201 Houston Avenue	Pasadena	77502	947	2	0277
72063	0284			D	Bonham Elementary School	8302 Braes River Drive	Houston		122	4	0284
82033	0129			R	Briargrove Elementary School	6145 San Felipe Street	Houston		285	4	0129
22036	0515			R	Brill Elementary School	9102 Herts Road	Spring		0	3	0515
92044	0067			D	Brookline Elementary School	6301 South Loop 610 East	Houston		0	2	0067
72071	0431			D	Burnett Bayland Community Center	6000 Chimney Rock Drive	Houston		13	4	0431

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
62020	0842			D	Burnett Elementary School	11825 Teaneck Drive	Houston		0	2	0842
22001	0399			D	Calvary Hills Funeral Home	21723 Aldine Westfield Road	Humble	77338	660	1	0399
22064	0342			D	Calvert Elementary School	1925 Marvell Drive	Houston		717	1	0342
12139	0578			R	Candlelight Park Community Center	1520 Candlelight Lane	Houston		827	1	0578
22129	0041			D	Carl Wunsche Senior High School	900 Wunsche Loop	Houston	77373	1393	3	0041
52016	1095			R	Carol Teague Elementary School	4200 Crenshaw Road	Pasadena		450	2	0752
22115	1139			D	Carolee Booker Elementary School	22352 Imperial Valley Drive	Houston		639	1	0883
12076	0383			D	Carverdale Park Community Center	9920 Porto Rico Road	Houston		24	3	0383
52035	0306			R	CCISD Learner Support Center	2903 Falcon Pass	Houston	77062		2	0306
42025	1031			R	Cedar Bayou Junior School	2610 Elvinta Street	Baytown		595	2	0414
72005	0508			D	Chancellor Elementary School	4350 Boone Road	Houston		0	4	0508
92070	0079			D	Charles Eliot Elementary School	6411 Laredo Street	Houston		267	2	0079
52069	0211			D	Charlton Park Recreation Center	8200 Park Place Boulevard	Houston	77017	0	2	0211
22062	0668			R	Charterwood MUD Administration Activity Building	16444 Cutten Road	Houston	77070	787	3	0668
72073	0507			D	Chinese Community Center	9800 Town Park Drive	Houston	77036	30	4	0507
82011	0626			R	Christ the Servant Lutheran Church	2400 Wilcrest Drive	Houston		0	4	0626
22108	0669			R	Church of Christ in Champions	13902 Cutten Road	Houston		876	3	0669
22128	0466			R	Church of Christ on Bammel Road	2700 Cypress Creek Parkway	Houston		590	3	0466
82001	1029			R	Church on the Rock	433 Barker Cypress Road	Houston	77094	436	4	0400
42012	0266			D	Cimarron Elementary School GPISD	816 Cimarron Street	Houston		129	2	0266
52029	0307			R	City of Nassau Bay Council Chamber	1800 Space Park Drive No 200	Nassau Bay		746	2	0307
62003	0474			R	Clear Brook High School	4607 FM 2351	Friendswood		412	2	0474
52048	0393			D	Clear Lake Church of the Nazarene	14310 Galveston Road	Webster	77598	861	2	0393
52041	0744			R	Clear Lake Intermediate School	15545 El Camino Real	Houston			2	0744
12089	0270			R	Clifton Middle School	6001 Golden Forest Drive	Houston		302	1	0270
42015	0164			D	Clinton Park Community Center	200 Mississippi Street	Houston	77029	0	1	0164
52052	0665			R	College Park Elementary School	4315 Luella Avenue	Deer Park	77536	1134	2	0051
22117	0956			D	Cooper Elementary School	18655 Imperial Valley Drive	Houston		0	1	0283
82021	0504			R	Country Village Clubhouse	12042 Riverview Drive	Houston		0	4	0504
12063	0479			R	Courtyard by Marriott Houston Northwest	11050 Louetta Road	Houston	77070	0	3	0486
92049	0002			D	Crockett Elementary School	2112 Crockett Street	Houston		673	1	0001
32079	1085			R	Crosby Church Afob	30673 Huffman Cleveland Road	Huffman	77336	0	3	0636
32066	0502			R	Crosby Community Center	409 Hare Road	Crosby	77532	1327	3	0988
82052	0730			R	Crowne Plaza Houston Galleria	7611 Katy Freeway	Houston		178	3	0274
72067	0345			D	Cunningham Elementary School	5100 Guilfton Street	Houston	77081	0	4	0214
12123	0806			R	Cypress Crossing Christian Center	15751 Cypress Rosehill Road	Cypress		811	3	0806
22049	0874			R	Cypresswood Community Association Building	3705 Cypresswood Drive	Spring		0	3	0874
22148	0325			D	De Chaumes Elementary School	115 Cooper Road	Houston	77076	0	2	0077
52009	0302			R	Deepwater Junior High School	501 Glenmore Drive	Pasadena		385	2	0302
12007	0650			R	Deerfield Village Recreation Center	4045 Deerfield Village Drive	Houston		466	4	0650
92073	0062			D	Denver Harbor Park Community Center	6402 Market Street	Houston		269	2	0062
32034	1025			R	Deussen Park Senior Center	12303 Sonnier Street	Houston		936	1	0380
22035	0601			R	Doerre Intermediate School	18218 Theiss Mail Route Road	Spring		732	3	0601
72020	0627			D	Douglas Smith Elementary School	11300 Stancliff Road	Houston		983	4	0627
22043	0851			R	Dove Meadows HOA Clubhouse	3331 Vandyke Drive	Spring	77388	520	3	0851
22125	1071			D	Dueitt Middle School	1 Eagle Crossing	Spring		0	3	0747

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
92023	0011			D	Eastwood Park Community Center	5020 Harrisburg Boulevard	Houston		379	2	0011
92027	0026			D	EB Cape Center	4501 Leeland Street	Houston		420	2	0026
82026	0095			R	Econolodge West Energy Corridor	715 Highway 6 South	Houston		210	4	0095
72056	0311			D	Ed White Elementary School	9001 Triola Lane	Houston		82	4	0311
62026	0239			D	Edgewood Park Community Center	5803 Belfort Street	Houston		320	1	0239
92022	0069			D	Edison Middle School	6901 Avenue I	Houston		239	2	0069
22027	0477			R	Ehrhardt Elementary School	6603 Rosebrook Lane	Spring	77379	1296	3	0477
22025	1060			D	Eickenroht Elementary School	15252 Grand Point Road	Houston		0	1	0520
12149	0594			D	Eisenhower Senior High School	7922 Antoine Drive	Houston		0	1	0594
72045	0315			R	Elrod Elementary School	6230 Dumfries Drive	Houston		281	4	0315
72001	0487			D	Elsik Senior High school	12601 High Star Drive	Houston	77082	1422	4	0558
92012	0198			D	Emancipation Park	3018 Emancipation Avenue	Houston		553	1	0021
92078	0896			D	Emanu El	1500 Sunset Boulevard	Houston	77005	1361	1	0896
12058	0518			R	Emmott Elementary School	11750 Steepleway Boulevard	Houston		960	3	0518
22136	0977				Epps Island Elementary Scholl	7403 Smiling Wood Lane	Houston	77086	New	1	
92098	0215			R	Faith American Lutheran Church	4600 Bellaire Boulevard	Bellaire		415	1	0215
22029	0477			R	Faithbridge Church	18000 Stuebner Airline Drive	Spring	77379	1370	3	0998
32019	0118			D	Fall Creek Elementary School	14435 Mesa Drive	Humble		0	1	
22088	0660			D	Fallbrook Church	12512 Walters Road	Houston	77014	921	1	0825
32029	0168			D	Felix Cook Junior Elementary School	7115 Lockwood Drive	Houston		214	1	0168
32077	0401			D	Fellowship of Enlightenment Church	9005 Wayside Drive	Houston	77028	0	1	0784
32070	0700			R	First Baptist Church Huffman Youth Center	25259 F M 2100 Road	Huffman		1118	3	0700
12096	0603			R	First Christian Church	22101 Morton Ranch Road	Katy	77449	0	4	0603
82054	0213			R	First Congregational Church	10840 Beinhorn Road	Houston		1226	3	0213
92004	0483			D	First Methodist Houston	1320 Main Street	Houston	77002	1339	4	0016
12146	0467			D	First New Hope Bible Church	5400 West Mount Houston Road	Houston		0	1	0467
72040	0337			D	Fondren Elementary School	12405 Carlsbad Street	Houston		0	1	0337
32039	0205			D	Fonwood Elementary School	9709 Mesa Drive	Houston	77078	40	1	0205
32051	0469			R	Foster Elementary School	1800 Trailwood Village Drive	Kingwood	77339	0	3	0199
22137	0539			D	Fox Elementary School	4800 Port Aegean Drive	Klein	77388	New	3	
22040	0880			R	Frank Elementary School	9225 Crescent Clover Drive	Spring		62	3	0880
12050	0495			D	Frazier Elementary School CFISD	8300 Little River Road	Houston		123	3	0496
62016	0476			D	Frazier Elementary School PISD	10503 Hughes Road	Houston		0	2	0476
52038	0941			D	Freeman Branch Library	16616 Diana Lane	Houston	77062	782	2	0941
52076	0280			D	Freeman Elementary School	2323 Theta Street	Houston		627	2	0280
22017	0503			R	French Elementary School	5802 West Rayford Road	Spring		321	3	0503
82057	0440			R	Frostwood Elementary School	12214 Memorial Drive	Houston		939	3	0265
12152	0109			D	G W Carver Contemporary High School	2100 South Victory Drive	Houston		679	1	0109
42010	0358			D	Galena Park ISD Administration Building	14705 Woodforest Boulevard	Houston		845	1	0368
62034	0798			D	Garden Villa Park Community Center	6720 South Haywood Drive	Houston		0	2	0798
52023	0786			D	Gardens Elementary School	1107 Harris Avenue	Pasadena	77506	999	2	0786
52077	0289			D	Garfield Elementary School	10301 Hartsook Street	Houston		0	2	0289
52078	0755			D	Genoa Staff Development Center	12900 Almeda Genoa Road	Houston		911	2	0755
42031	0386			R	George H Gentry Junior High School	1919 East Archer Road	Baytown		719	2	0386
22118	0110			R	Ginger McNabb Elementary School	743 East Cypresswood Drive	Spring	77373	189	3	0110
12047	0687			R	Gleason Elementary School	9203 Willowbridge Park Boulevard	Houston		63	3	0759

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
62036	0275			D	Glenbrook United Methodist Church	8635 Glen Valley Drive	Houston		101	2	0275
22072	0366			D	Gloria B Sammons Elementary School	2301 Frick Road	Houston		633	2	0366
52011	0696			R	Golden Acres Elementary School	5232 Sycamore Avenue	Pasadena		358	2	0696
62037	0231			D	Golfcrest Elementary School	7414 Fairway Drive	Houston		194	2	0231
12120	1022			R	Goodson Middle School	17333 Huffmeister Road	Cypress		758	3	0370
42028	0103			D	Goose Creek Memorial High School	6001 East Wallisville Road	Baytown	77521	1388	3	0103
12112	0688			R	Grace Life Baptist Church	13515 Huffmeister Road	Cypress	77429	1426	3	0768
82012	0130			R	Grace Presbyterian Church	10221 Ella Lee Lane	Houston		1045	3	0499
62061	0295			D	Greater Lighthouse Church of God in Christ	4514 Knoxville Street	Houston		419	1	0295
12073	0689			R	Greater Macedonia Baptist Church	5510 West Sam Houston Pkwy North	Houston	77041	1497	3	0155
32037	0832			D	Greater New Grove Christian Worship Center Church	7518 E Mount Houston Road	Houston	77050	0	1	0656
32026	0252			D	Greater New Hope Missionary Baptist Church	10505 Bainbridge Street	Houston		0	1	0252
62021	0573			D	Greater New Testament Church	7409 Calhoun Road	Houston	77033	195	1	0573
72026	0337			D	Greater Saint Matthew Church Southwest Campus	14919 South Main	Houston	77035	840	1	0893
22102	0358			D	Green House International Church	200 West Greens Road	Houston	77067	1342	1	0101
22138	0113			R	Greenwood Elementary School	12100 Misty Valley Drive	Houston	77066	New	1	
92062	0030			D	Gregory Lincoln Education Center	1101 Taft Street	Houston	77019	1211	1	0034
72033	0372			D	Gross Elementary School	12583 S Gessner Road	Houston	77071	1500	1	0372
12117	0828			R	Hamilton Middle School	12330 Kluge Road	Cypress	77429	934	3	0828
82064	1112			R	Hampton Inn and Suites Katy Freeway	5820 Katy Freeway	Houston		316	4	0055
92134	0434			R	Hampton Inn Galleria	4500 Post Oak Parkway	Houston		422	4	0434
22085	0321			D	Hardy Street Senior Citizens Center	11901 West Hardy Road	Houston		953	2	0779
12138	0073			D	Harper Alternative School	4425 North Shepherd Drive	Houston	77018	0	1	0324
42002	0354			D	Harris County Cultural Arts Center	13334 Wallisville Road	Houston	77044	1356	2	0818
62011	0996			R	Harris County Scarsdale Annex	10851 Scarsdale Boulevard	Houston	77089	1170	2	0545
92003	0016			D	Harris County Sheriff's Office	701 San Jacinto Street	Houston	77002	0	1	0808
92105	0235			D	Hartsfield Elementary School	5001 Perry Street	Houston		388	1	0235
52019	1095			R	Harvey Turner Elementary School	4333 Lily Street	Pasadena		0	2	0679
22031	0551			R	Hassler Elementary School	9325 Lochlea Ridge Drive	Spring		0	3	0551
22046	0633			R	Haude Elementary School	3111 Louetta Road	Spring		539	3	0633
82046	0619			R	HCPL Maud Smith Marks Branch Library	1815 Westgreen Boulevard	Katy		734	4	0619
12119	0519			R	HCPL Northwest Library	11355 Regency Green Drive	Cypress		977	3	0519
82006	1118			D	Heflin Elementary School	3303 Synott Road	Houston		525	4	0765
92115	0057			D	Heights High School	560 East 14th Street	Houston		0	1	0057
92110	0736			D	Helms Community Learning Center	503 West 21st Street	Houston		377	1	0075
52058	0665			R	Heritage Elementary School	4301 East Boulevard	Deer Park		441	2	0665
72043	0304			R	Herod Elementary School	5627 Jason Street	Houston		332	4	0304
22052	0543			D	Herrera Elementary School	525 Bennington Street	Houston		355	2	0543
72010	1037			D	Hicks Elementary School	8520 Hemlock Hill Dr	Houston	77083	0	4	0428
32058	0357			R	Hidden Hollow Elementary School	4104 Appalachian Trail	Kingwood		460	3	0357
12043	0325			D	High School Ahead Academy	5320 Yale Street	Houston		0	2	0325
12040	0157			D	Highland Park Recreation Center	3316 De Soto Street	Houston		522	1	0157
12092	0494			D	Hill Intermediate School	2625 West Mount Houston Road	Houston	77038	594	2	
22060	0171			D	Hill Zion Missionary Baptist Church	8317 Curry Road	Houston		121	2	0171
32049	0582			D	Hobart Taylor Park Community Center	8100 Kenton Street	Houston		0	1	0582
62046	0318			D	Hobby Elementary School	4021 Woodmont Drive	Houston		469	1	0318

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
22007	0738			D	Holiday Inn Houston Intercontinental Airport Hotel	15222 John F Kennedy Boulevard	Houston		825	1	0738
12080	0610			D	Hollibrook Elementary School	3602 Hollister Street	Houston		505	4	0610
72018	0429			D	Horn Elementary School	10734 Bissonnet Street	Houston	77099		4	0565
12157	0179			D	Housman Elementary School	6705 Housman Street	Houston		252	4	0424
82036	1069			R	Houston Marriott West Loop by The Galleria	1750 W Loop South	Houston	77027	0	4	0234
22139	0700			R	Huffman Middle School	3407 Huffman Eastgate Road	Huffman	77336	New	3	
22006	0599			D	Humble ISD Collaboration Center	10203 Birchridge Drive	Humble	77346	0	3	0599
22109	0513			R	Huntwick Forest Clubhouse Recreational Facility	5300 Coral Gables Drive	Houston		354	3	0513
22130	0767			D	Iglesia Bautista Caminando con Jesus	6515 Eddie Drive	Humble	77396	0	2	0705
22051	0184			D	Independence Hall Apartments Community Room	6 Burruss Street	Houston		306	2	0184
12035	0195			D	Independence Heights Community Center	603 East 35th Street	Houston	77022	1409	1	0195
52039	0568			R	J F Ward Elementary School	1440 Bouldercrest Drive	Houston			2	0568
62038	0285			D	J P Cornelius Elementary School	7475 Westover Street	Houston		187	2	0285
92028	0218			D	J P Henderson Elementary School	1800 Dismuke Street	Houston		0	2	0218
62008	0801			D	James DeAnda Elementary School	7980 Almeda Genoa Road	Houston		155	2	0849
12025	0983			R	Jan Hansen Aragon Middle School	16823 West Road	Houston		778	3	0314
62040	0332			D	Jean Hines Caldwell Elementary School	5515 West Orem Drive	Houston	77085	338	1	0332
52064	0716			R	Jennie Reid Elementary School	10001 West Fairmont Parkway	LaPorte		0	2	0716
52012	0348			R	Jensen Elementary School	3514 Tulip Street	Pasadena	77504	0	2	0348
52056	0673			R	Jimmy Burke Activity Building	500 West 13th Street	Deer Park		392	2	0673
12036	0122			D	John F Kennedy Elementary School	400 Victoria Drive	Houston		478	1	0122
12078	0572			R	John Knox Presbyterian Church	2525 Gessner Road	Houston	77080	603	3	0407
12125	1086			R	John Paul Landing Environmental Education Center	9950 Katy Hockley Road	Cypress	77433	1337	4	0121
92041	0066			D	John R Harris Elementary School	801 Broadway Street	Houston		148	2	0066
32015	0847			D	Journey of Faith UMC	130 Atascocita Road	Humble	77396	1365	1	0967
92019	0540			D	Judson Robinson Junior Community Center	2020 Hermann Drive	Houston		698	1	0540
42006	0080			D	Judson Robinson Junior Elementary School	12425 Woodforest Boulevard	Houston	77013	927	2	0080
92069	0161			D	Julia C Hester House	2020 Solo Street	Houston		696	1	0161
12016	0553			D	Julia W Kahla Middle School	16212 West Little York Road	Houston		792	4	0553
72024	0462			D	Kate Bell Elementary School	12323 Shaftsbury Drive	Houston		935	4	0462
52008	0404			D	Keller Middle School	1711 Magnolia Street	Pasadena	77503	0	2	0404
62025	0238			D	Kelso Elementary School	5800 Southmund Street	Houston		326	1	0238
32043	0606			D	Key Middle School	4000 Kelley Street	Houston		476	1	0606
52059	0695			R	Kingsdale Recreation Center	2218 Kingsdale Street	Deer Park		648	2	0695
82041	0522			R	Kingsland Baptist Church	20555 Kingsland Boulevard	Katy	77450	688	4	0899
32054	0635			R	Kingwood Park High School Performing Arts Center	4015 Woodland Hills Drive	Kingwood		470	3	0635
22020	0672			R	Klein Oak High School	22603 Northcrest Drive	Spring		636	3	0672
22098	0493			D	Klenk Elementary School	6111 Bourgeois Road	Houston		289	1	0493
32041	0374			D	Knights of Columbus Hall Council 5077	5309 Oates Road	Houston		350	2	0374
22015	0245			R	Kohrville Elementary School	11600 Woodland Shore Drive	Tomball		968	3	0245
12077	0689			D	Korean Christian Church of Houston	10410 Clay Road	Houston		1033	3	0689
22033	0112			R	Krahn Elementary School	9502 Eday Drive	Spring	77379	New	3	
22141	0246				Kreinhop Elementary School	20820 Ella Boulevard	Spring	77388	New	3	
22041	0853			R	Kuehnle Elementary School	5510 Winding Ridge Drive	Spring		339	3	0853
42037	0220			R	L W Kolarik Education Center	1120 Sheldon Road	Channelview		990	3	0220
12019	0800			R	Labay Middle School	15435 Willow River Drive	Houston	77095	1223	3	0800

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
12075	0260			D	Lafaye Johnson Lee Elementary School	12900 West Little York Road	Houston		910	3	0260
12127	0906			R	Lakeland Activity Center	16902 Bridgeland Landing	Cypress	77433	1329	3	0624
32031	0964			R	Lakeshore Elementary School	13333 Breakwater Path Drive	Houston		894	3	0964
12026	0486			R	Lakewood Elementary School	15614 Gettysburg Drive	Tomball	77377	814	3	0173
32046	0401			D	Lakewood Park Community Center	8811 Feland Street	Houston		0	1	0401
92088	0139			D	Lamar High School	3325 Westheimer Road	Houston	77027	0	4	0139
12155	0043			D	Landrum Middle School	2200 Ridgecrest Drive	Houston		653	4	0043
62009	1063			D	Laura Welch Bush Elementary School	9100 Blackhawk Boulevard	Houston		0	2	0536
12106	0639			D	Legacy Stadium	1830 Katyland Drive	Katy	77493	1391	4	0785
22048	0500			R	Lemm Elementary School	19034 Joan Leigh Drive	Spring		721	3	0500
92060	0044			D	Leonel J Castillo Community Center	2101 South Street	Houston		676	2	0044
22104	0549			D	Link Elementary School	2815 Ridge Hollow Drive	Houston		578	1	0549
92087	0018			D	Linkwood Park Community Center	3699 Norris Drive	Houston		498	1	0224
32048	0253			D	Little Union Missionary Baptist Church	6609 Letcher Drive	Houston		0	1	0253
22067	0780			D	Little York Volunteer Fire Station 81	10410 Airline Drive	Houston		0	2	0408
62052	0392			D	Living Faith Baptist Church	4310 Holloway Drive	Houston		439	1	0392
52062	0471			R	Lomax Junior High School	9801 North Avenue L	La Porte	77571	34	2	0471
22018	0690			R	Londonderry Clubhouse	8331 London Way Drive	Spring		119	3	0690
12094	0305			D	Lone Star College Cypress Center	19710 Clay Road	Katy	77449	710	4	0305
22113	0657			R	Lone Star College North Harris	2700 WW Thorne Drive	Houston	77073	587	1	0729
52082	0715			D	Lone Star Flight Museum	11551 Aerospace Avenue	Houston	77034		2	0715
92056	0339			D	Looscan Elementary School	3800 Robertson Street	Houston		0	2	0339
92114	0736			D	Love Park Community Center	1000 West 12th Street	Houston		1066	1	0058
72044	0176			R	Lovett Elementary School	8814 South Rice Avenue	Houston		0	1	0176
92016	0194			D	MacGregor Elementary School	4801 LaBranch Street	Houston		405	1	0194
22142	0916			R	Mahaffey Elementary School	10255 Mahaffey Road	Tomball	77375	New	3	
82061	0569			D	Mandarin Immersion Magnet School	5445 West Alabama Street	Houston	77056	1206	4	0491
72035	0525			D	Marian Park Community Center	11101 South Gessner Road	Houston	77071	1397	1	0555
62005	0308			D	Marriott Houston South at Hobby Airport	9100 Gulf Freeway	Houston	77017	1334	2	0850
72019	0984			D	Mata Intermediate	9225 South Dairy Ashford Street	Houston	77099	1392	4	0984
12060	0694			D	Matzke Elementary School	10002 Mills Road	Houston	77070	1201	3	0823
12009	1123			D	Mayde Creek Junior High School	2700 Greenhouse Road	Houston		589	4	1006
22111	0884			D	McDougle Elementary School	10410 Kansack Lane	Houston	77086	1032	1	0868
12103	1136			D	McFee Elementary School	19315 Plantation Cove Lane	Katy		716	4	0881
32074	0581			D	McGowen Elementary School	6820 Homestead Road	Houston	77028	202	1	0581
52010	0170			D	McMasters Elementary School	1011 Bennett Drive	Pasadena		0	2	0170
62013	0418			D	Meador Elementary School	10701 Seaford Dr	Houston	77089	0	2	0843
92047	0070			R	Memorial Elementary School	6401 Arnot Street	Houston		271	4	0070
22143	0878				Metzler Elementary School	8500 West Rayford Road	Spring	77389	New	3	
92091	0472			D	Michael E DeBaKey High School for Health Professions	2545 Pressler Street	Houston	77030	602	1	0148
92068	0160			D	Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men	1700 Gregg Street	Houston	77020	0	1	0048
52074	0328			D	Milstead Middle School	338 Gilpin Street	Houston	77034	517	2	0328
42016	0229			D	Milton Lusk Activity Center	1022 Mercury Drive	Houston	77029	1381	2	0229
22144	0623				Mittelatadt Elementary School	7525 Kleingreen Lane	Spring	77379	New	3	
92055	0206			D	Montie Beach Park Community Center	915 Northwood Street	Houston		68	2	0206
92120	0123			D	Montrose Branch Houston Public Library	4100 Montrose Boulevard	Houston		0	1	0123

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
62063	0722			D	Mount Moriah Missionary Baptist Church	15500 Vandalia Way	Houston		817	1	0722
92103	0219			D	Mount Olive Baptist Church	3515 Yellowstone Boulevard	Houston		0	1	0219
22145	0575			R	Mueller Elementary School	7074 FM 2920 Road	Klein	77379	New	3	
52003	0278			D	Nelda Sullivan Middle School	1112 Queens Road	Pasadena	77502	1324	2	0278
32014	0733			D	New Beulah E Johnson Elementary School	13901 Homestead Road	Humble	77396	877	2	0497
22100	0613			D	New Destiny Praise and Worship Center	4170 West Greens Road	Houston		452	1	0613
32067	0097			R	Newport Elementary School	430 North Diamondhead Boulevard	Crosby		444	3	0097
42005	0460			D	North Channel Branch Library	15741 Wallisville Road	Houston		813	1	0460
32040	0585			D	North Forest High School	10726 Mesa Drive	Houston		1076	1	0585
52031	0718			R	North Pointe Elementary School	3200 Almond Creek Drive	Houston		0	2	0718
42007	0725			D	North Shore Middle School	120 Castlegory Road	Houston		950	2	0725
22146	0552				Northampton Elementary School	6404 Root Road	Klein	77389	New	3	
22099	0468			D	Northcliffe Manor Community Center	12026 West Marsham Circle	Houston		946	1	0468
22120	0897			D	Northgate Crossing Elementary School	23437 Northgate Crossing Boulevard	Spring		0	3	0897
12027	0485			R	Northpointe Intermediate School	11855 Northpointe Boulevard	Tomball	77377	1347	3	0485
42013	0821			D	Northshore Friends Church	1013 Maxey Road	Houston		1052	2	0821
82028	0437			R	Nottingham Elementary School	570 Nottingham Oaks Trail	Houston		0	4	0437
32004	0658			R	Oaks Elementary School	5858 Upper Lake Drive	Humble		313	3	0658
12151	0197			D	Osborne Elementary School	800 Ringold Street	Houston		0	1	0197
52006	0419			R	Park View Intermediate School	3003 Dabney Drive	Pasadena		557	2	0419
72047	0014			D	Parker Elementary School	10626 Atwell Drive	Houston		1022	4	0014
52018	0534			R	Parkgate Community Church	3715 Preston Avenue	Pasadena		495	2	0534
52024	0190			D	Pasadena High School	206 South Shaver Street	Pasadena		687	2	0190
82010	0492			R	Paul Revere Middle School	10502 Briar Forest Drive	Houston		1027	4	0356
52081	0328			D	Pearl Hall Elementary School	1504 9th Street	South Houston		0	2	0093
22080	0409			D	Pep Mueller County Park Clubhouse	14750 Henry Road	Houston		843	2	0409
92083	0232			R	Pershing Middle School	3838 Blue Bonnet Boulevard	Houston		0	1	0232
32005	1016			R	Pine Forest Elementary School	19702 West Lake Houston Parkway	Humble		712	3	
82038	0433			D	Piney Point Elementary School	8921 Pagewood Lane	Houston		0	4	0433
92039	0259			D	Pleasantville Elementary School	1431 Gellhorn Drive	Houston		863	1	0259
22150	0958			D	Plummer Middle School	11429 Spears Road	Houston	77067	0	1	0358
92130	0019			D	PNC Stadium	2200 Texas Street	Houston	77003	1382	1	0019
92096	0895			D	Poe Elementary School	5100 Hazard Street	Houston		373	1	0895
22149	0408			D	Pokrova Ukrainian Catholic Church (Protection of Mother of God)	9102 Meadowshire Street	Houston	77037	0	2	0320
52026	0191			D	Pomeroy Elementary School	920 Burke Road	Pasadena		64	2	0191
22022	0465			D	Ponderosa Elementary School	17202 Butte Creek Road	Houston		764	3	0465
12133	0923			R	Pope Elementary School	19019 North Bridgeland Lake Parkway	Cypress		723	3	0923
12061	1097			D	Prairie View A&M University Northwest	9449 Grant Road	Houston	77070	52	3	0983
12166	0225			D	Quality Suites Cy-Fair at Jones Road	17550 Northwest Freeway	Houston	77065	1412	3	0225
22005	0334			D	Ramada Inn	6115 Will Clayton Parkway	Humble		288	1	0334
12049	0687			R	Ramona Bang Elementary School	8900 Rio Grande Drive	Houston		88	3	0495
52071	0526			D	Raul Yzaguirre School for Success Tejano Center Building B	2950 Broadway Boulevard	Houston		562	2	
82017	0510			D	Ray K Daily Elementary School	12909 Briar Forest Dr	Houston	77077	384775	4	0510
52025	0301			D	Red Bluff Elementary School	416 Bearle Street	Pasadena		0	2	0301
72029	0255			D	Red Elementary School	4520 Tonawanda Drive	Houston		418	1	0255
82004	0600			D	Rees Elementary School	16305 Kensley Drive	Houston		790	4	0600

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
62062	0158			D	Reynolds Elementary School	9601 Rosehaven Drive	Houston		42	1	0158
92077	0361			D	Rice University-Welcome Center	6100 Main Street	Houston	77005	1325	1	0361
62007	0308			D	Rick Schneider Middle School	8420 Easthaven Boulevard	Houston		113	2	0257
42046	0251			R	Riley Chambers Community Center	808 1/2 Magnolia Avenue	Crosby	77532	0	3	0531
92090	0217			R	River Oaks Recreation Center	3600 Locke Lane	Houston		507	4	0135
32018	0888			D	River Pines Elementary School	2400 Cold River Drive	Humble		621	3	0888
32062	0546			R	Riverwood Middle School	2910 High Valley Drive	Kingwood		570	3	0546
52063	0682			R	Rizzuto Elementary School	3201 Farrington Street	La Porte	77571	0	2	0682
62032	0402			D	Robert L Frost Elementary School	5002 Almeda Genoa Road	Houston		387	1	0402
12069	0609			R	Rolling Fork Club	9110 Rodney Ray Boulevard	Houston		72	1	0609
12006	0622			R	Ronnie Truitt Middle School	6600 Addicks Satsuma Road	Houston		261	4	0622
22045	0482			R	Roth Elementary School	21623 Castlemont Lane	Spring		663	3	0482
32036	0376			D	Royalwood Elementary School	7715 Royalwood Drive	Houston		170	2	0376
12114	0691			R	Royce Black Elementary School	14155 Grant Road	Cypress		870	3	0691
82027	0258			R	Rummel Creek Elementary School	625 Brittmoore Road	Houston		280	4	0258
92079	0015			R	Saint Andrews Presbyterian Church	5308 Buffalo Speedway	Houston		351	1	0015
92133	0217			R	Saint Anne Catholic Church	2140 Westheimer Road	Houston	77098	1204	4	0217
92017	0210			D	Saint Marys Catholic Church	3006 Rosedale Street	Houston		556	1	0210
12070	0593			D	Saint Matthews Catholic Church	9915 Hollister Drive	Houston		25	1	0593
62031	0132			D	Saint Philip Neri Catholic Church	10960 Martin Luther King Boulevard	Houston		1004	1	0132
12131	0405			R	Salyards Middle School	21757 Fairfield Place Drive	Cypress		657	3	0405
52004	0267			D	Sam Rayburn High School	2121 Cherrybrook Lane	Pasadena		0	2	0267
12121	0300			R	Sampson Elementary School	16002 Coles Crossing Drive North	Cypress		802	3	0300
22013	0114			R	Samuel Matthews Park Community Center	1728 Hufsmith Road	Tomball		762	3	0114
52021	0352			R	San Jacinto College Central Campus Library	8060 Spencer Highway	Pasadena		144	2	0352
42041	0063			R	San Jacinto Community Center	604 Highland Woods Drive	Highlands		297	3	0063
12105	0712			D	Sandra Bales Walker Elementary School	6424 Settlers Village Drive	Katy		266	4	0712
22147	0672			R	Schultz Elementary School	7920 Willow Forest Drive	Tomball	77375	New	3	
12034	0195			R	Shadow Oaks Elementary School	1335 Shadowdale Drive	Houston		0	1	0056
82023	0625			R	Shadowbriar Elementary School	2650 Shadowbriar Drive	Houston		592	4	0727
22058	0152			D	Shady Lane Park Community Center	10220 Shady Lane	Houston		1046	2	0152
32027	0611			D	Shadydale Elementary School	5905 Tidwell Road	Houston		0	1	0611
72053	0297			D	Sharpstown Park Community Center	6600 Harbor Town Drive	Houston		260	4	0297
72049	0017			D	Shearn Elementary School	9802 Stella Link Road	Houston		33	1	0017
32035	0976			D	Sheldon Elementary School	17203 Hall Shepperd Road	Houston		763	1	0976
32033	0096			D	Sheldon ISD Administration Building Network Operations Center	11411B CE King Parkway	Houston		289014	1	
12091	0323			D	Sheraton Houston Brookhollow Hotel	3000 North Loop West Freeway	Houston		384764	4	0086
22112	0697			D	Shotwell Middle School	6515 Trail Valley Way	Houston		263	1	0697
92100	0235			D	Shrine of the Black Madonna Cultural and Event Center	5309 Martin Luther King Boulevard	Houston	77021		1	0228
32020	0960			D	Sierra Meadows Apartments	9835 North Sam Houston Parkway East	Humble		29	1	0960
62018	1116			D	South Belt Elementary School	1801 Riverstone Ranch Road	Houston		0	2	0762
62058	1006			D	South Early College High School	1930 Airport Boulevard	Houston	77051	1214	1	0336
52080	0029			D	South Houston Intermediate School	900 College Avenue	South Houston		86	2	0029
92126	0564			D	South Union Church of Christ	7427 Ardmore Street	Houston		190	1	0564
92082	0089			R	Southside Place Park Clubhouse	3743 Garnet Street	Houston		0	1	0089
12113	1022			R	Spillane Middle School	13403 Woods-Spillane Boulevard	Cypress	77429	890	3	0817

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
12086	0973			R	Spring Branch Elementary School	1700 Campbell Road	Houston		775	3	0973
22044	0539			D	Spring Chateau	4010 FM 2920	Spring		472	3	0539
12052	0244			D	SpringHill Suites Northwest-Cypress	20350 Northwest Freeway	Houston	77065	384763	3	0050
12003	0804			R	Steve Radack Community Center	18650 Clay Road	Houston	77084	384784	4	0621
22039	0514			R	Strack Intermediate School	18027 South Kuykendahl Road	Spring		739	3	0514
42022	0100			R	Stuart Career Tech High School	300 YMCA Drive	Baytown	77520	560	2	0456
62017	0417			D	Stuchbery Elementary School	11210 Hughes Road	Houston		0	2	0417
62060	0068			D	Sunnyside Park Community Center	3502 Bellfort Street	Houston		0	1	0068
22002	0587			D	Teague Middle School	21700 Rayford Road	Humble		662	3	0587
92009	0085			D	Texas Southern University	3100 Cleburne Street	Houston	77004	1333	1	0198
52061	0561			R	The Academy of Viola De Walt	401 N 2nd Street	La Porte		384769	2	0248
62047	0216			D	The Crossing Community Church	3225 West Orem Drive	Houston		0	1	0542
12067	0966			D	The Grand Tuscany Hotel	12801 Northwest Freeway	Houston	77040	912	4	0966
92084	0350			D	The Rice School	7550 Seuss Drive	Houston		0	1	0350
22034	0648			R	Theiss Elementary School	17510 Theiss Mail Route Road	Klein		752	3	0648
12057	0641			R	Thomas M Danish Elementary School	11850 Fallbrook Drive	Houston		0	3	0641
32013	1117			R	Timbers Elementary School	6910 Lonesome Woods Trail	Humble		0	3	0764
12015	0643			D	Tipps Elementary School	5611 Queenston Boulevard	Houston		334	4	0643
92121	0918			D	Trinity Lutheran Church Downtown	800 Houston Avenue	Houston	77007	0	1	0002
92031	0854			D	Tuffly Park Community Center	3200 Russell Street	Houston	77026	535	1	0854
82031	0272			D	Unity of Houston	2929 Unity Drive	Houston	77057	1380	4	0272
92010	0389			D	University of Houston Student Center	4455 University Drive	Houston	77004	1417	1	0389
72054	0567			D	Vietnamese Community Center	7100 Clarewood Drive	Houston		218	4	0567
52073	0329			D	W I Stevenson Middle School	9595 Winkler Drive	Houston		0	2	0329
12090	0505			D	Wainwright Elementary School	5330 Milwee Street	Houston		347	1	0505
82037	0298			R	Waldo Emerson Elementary School	9533 Skyline Drive	Houston		45	4	0298
12150	0147			D	Walter and Inez Stovall EC/PK/K School	3025 Ellington Street	Houston	77088	549	1	0147
62010	1064			R	Weber Elementary School	11955 Blackhawk Boulevard	Houston	77089	1421	2	0537
52051	0750			R	Webster Civic Center	311 Pennsylvania Avenue	Webster		540	2	0091
22127	0615			R	Wells Middle School Auxiliary Gym	4033 Gladeridge Drive	Houston		467	3	0615
32071	0098			R	West Campus Gym	24403 East Lake Houston Parkway	Huffman		0	3	0098
82042	1112			R	West Memorial Junior School	22311 Provincial Boulevard	Katy		0	4	0751
62002	0845			R	Westbrook Intermediate School	302 West El Dorado Boulevard	Friendswood		0	2	0782
72025	1040			D	Westbury Senior High School	11911 Chimney Rock Road	Houston	77035	952	1	0453
82048	0362			R	Westland Baptist Church	1407 West Grand Parkway South	Katy	77494	1092	4	0362
82020	0711			D	Westside High School	14201 Briar Forest Drive	Houston		868	4	0711
92074	0202			D	Wheatley Senior High School	4801 Providence Street	Houston		404	1	0202
32009	0363			D	Whispering Pines Elementary School	17321 Woodland Hills Drive	Humble		759	3	0363
12051	0495			D	Willbern Elementary School	10811 Goodspring Drive	Houston		1011	3	0244
52002	0188			D	Williams Elementary School	1522 Scarborough Lane	Pasadena		0	2	0188
12097	0720			R	Williamsburg Settlement Clubhouse	1602 Hoyt Lane	Katy	77449	799	4	0720
12071	0628			D	Willie B Ermel Elementary School	7103 Woodsman Trail	Houston		0	1	0628
32061	0760			R	Willow Creek Elementary School in Humble ISD	2002 Willow Terrace Drive	Humble		703	3	0760
72028	0287			D	Willow Meadows Baptist Church	4300 West Bellfort Street	Houston		0	1	0287
22121	0588			R	Winship Elementary School	2175 Spring Creek Drive	Spring		658	3	0588
12135	1055			R	Woodard Elementary School	17501 Cypress North Houston	Cypress		753	3	0511

PollCode	2022 Precinct	EV Identifier	EV	Party	Location	Address	City	Zip	LocationID	CC #	2021 PCT
32032	0421			D	Woodcreek Middle School	14600 Woodson Park Drive	Houston		849	1	0421
42014	0162			D	Woodland Acres Elementary School	12936 Sarahs Lane	Houston		908	2	0162
92118	0038			D	Woodrow Wilson Elementary School	2100 Yupon Street	Houston		678	1	0038
22056	0591			D	Worsham Elementary School	3007 Hartwick Road	Houston	77093	555	2	0571
22016	0452			R	Zwink Elementary School	22200 Frassati Way Drive	Spring		646	3	0452